

อ.พระยีนผนีกกำลังชุมชน-อปท.ไม่ยุ่งยาเสพติด

ปลุกพลังแผ่นดินเดินหน้าลุยยานรกเอาชนะทุกรูปแบบ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพระยีน จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์ “อำเภอพระยีน ทำสงครามไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” โดยมี นางนิภา สุวรรณสุจริต นายอำเภอพระยีน ร่วมกับกลุ่มพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จากหมู่บ้าน/ชุมชนบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระยีน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพระยีน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระยีน และกำนันผู้ใหญ่บ้านกว่า 2,000 คน ตั้งขบวนหน้าสภ.พระยีน และเคลื่อนขบวนกลุ่มพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดมาที่บริเวณพิธีสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพระยีน เพื่อเข้าสู่พิธีประกาศเจตนารมณ์ “อำเภอพระยีน ทำสงครามไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” พร้อมเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง นายอำเภอพระยีน/ ผอ.สพส. อ.พระยีน กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายองค์กรเอกชน และผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอพระยีน ตามนโยบาย/โครงการ “จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” และอำเภอพระยีน ทำสงครามไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”

นางนิภา สุวรรณสุจริต นายอำเภอพระยีน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอพระยีน กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เป็นนโยบายเร่งด่วนของชาติ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานไปปฏิบัติ

ให้บังเกิดผลโดยเร็ว นั้น ในส่วน อ.พระยีนได้สนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดขอนแก่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้เป็น “ระเบียบวาระของอำเภอพระยีน” โดยทุกภาคส่วนของอ.พระยีน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันจัดให้มีพิธีขึ้นด้วยการประกาศเจตนารมณ์ “อำเภอพระยีน ทำสงครามไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” รวมทั้งจะร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อให้เป็นอำเภอปลอดยาเสพติด (อำเภอสีขาว) ให้ได้ภายในปี 2556

ส่วนนายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมา แม้ อ.พระยีนเคยประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่าเป็นอำเภอที่ปลอดยาเสพติดสามารถเอาชนะยาเสพติดได้แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นผลให้ อ.พระยีน ต้อง

ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอีกครั้ง เช่นเดียวกับอำเภออื่น ๆ ใน จ.ขอนแก่น แต่ด้วยพื้นฐานอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของชาวอำเภอพระยีนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาโดยตลอด ถือเป็นศักยภาพและโอกาสที่ดีในการที่จะร่วมมือกันเอาชนะยาเสพติดอีกครั้ง นอกจากกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเป็นระเบียบวาระของอำเภอพระยีน และการประกาศเจตนารมณ์ “อำเภอพระยีน ทำสงครามไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” ในวันนี้แล้ว ยังมีวาระการขับเคลื่อนที่สำคัญอีก คือการสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน และสรุปผลการดำเนินงาน 1 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” ในเดือนธันวาคมปีนี้.